



โครงการสัมมนา เวทีการประชาเสวนาหาทางออก
 “สานพลังประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย”
 ณ โรงแรมพาวีเลียน จังหวัดสงขลา
 (ฉบับร่าง ความคิดเห็นของประชาชนซึ่งจัดขึ้นที่
 จังหวัดสงขลา ไม่ใช่ความคิดเห็นของผู้จัดสัมมนา)

ที่	อนาคตประเทศไทยที่อยากเห็น เป็นอย่างไร	เหตุใดจึงอยากเห็นอย่างนั้น
1	มีการศึกษาที่เด็กได้เรียนสิ่งที่ตนเองถนัด สอดคล้องกับชุมชนเป็นนโยบายชัดเจน มีการเปิดโอกาสทางการศึกษา ครูเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณภาพ เด็กได้ใช้ความคิดมากกว่าท่องจำและมีคุณธรรม มีมาตรฐานการศึกษาเท่าเทียมกันทั้งรัฐและเอกชน มีการจัดสรรงบประมาณการศึกษาเพียงพอ ประชาชนสามารถกำหนดนโยบายการศึกษา	-เด็กที่เรียนเก่งแต่อยู่ในชนบทจะได้มีโอกาส -จะได้มีการพัฒนาคุณภาพเท่าเทียมกัน -ประเทศพัฒนาได้ถ้าประชาชนมีคุณธรรม -เป็นการวางรากฐานประเทศไทยในอนาคตและ ไม่มีการแยกเป็น 3 จังหวัดอยากอยู่เป็นประเทศเดียวกัน
2	มีความเคร่งครัดในหลักศาสนา วัฒนธรรม	จะทำให้ชีวิตมีความสุข และมีจิตสำนึกช่วยเหลือแบ่งปันกัน
3	มีการออกแบบระบบเลือกตั้งผู้นำทุกระดับ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน นักการเมือง ฯลฯ ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยอาจมีองค์กรเข้ามาตรวจสอบโดยทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมตรวจสอบ ควรมีวาระในการดำรงตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาสำหรับทุกพื้นที่และทุกระดับการเลือกตั้ง	-เพื่อได้ผู้นำที่ดีมีคุณภาพ -หากเป็นผู้นำที่ดี ประชาชนก็เลือกเสมอ

4	ปลอดภัยระดับสูง การทุจริตหมดไป มีคนดีมีความสามารถอาสาเข้ามาทำงานมากขึ้น	-เพื่อให้ประเทศไทยใสสะอาด เพื่ออนาคตของลูกหลานในวันข้างหน้า -การทุจริตมีทุกระดับการปกครอง ทำให้ทุกคนหวาดผวา
5	อยากเห็นคนไทยสามัคคี เอื้อเฟื้อกัน	คนไทยมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกกัน เห็นแก่พวกพ้อง
6	อยากเห็นความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม คนไทยมีสิทธิเท่าเทียมกัน เช่น มีการศึกษาที่มีมาตรฐาน ระบบดูแลสุขภาพที่ไม่แบ่งแยก มีการสร้างเสริมอาชีพที่ยั่งยืน มีการกำกับดูแลราคาสินค้าที่เป็นมาตรฐาน มีการแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรรม มีสวัสดิการ ชุมชนสามารถรวมตัวปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เอง มีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีสิทธิเข้าถึงที่ทำกิน ฯลฯ	-เพื่อให้มีพื้นที่ดี ภูมิดี และสื่อดี -เพื่อมีความเท่าเทียมกันในสังคมและอาชีพ -บางคนยังไม่มีที่อยู่อาศัยของตนเอง
7	คนไทยกินดีอยู่ดี โดยมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้สม่ำเสมอ มีการส่งเสริมอาชีพตลอด	-หากพี่น้องคนไทยยังไม่กินดีอยู่ดีก็ไม่สามารถพัฒนาเรื่องอื่น ๆ ได้